

ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2561

วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม
31ก.ค.61-1-3 ส.ค.61	หลักสูตรดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
7 ส.ค.61	คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบเอกสาร และยืนยันผลการประเมินผ่าน ในระบบ CHE QA Online
8 ส.ค.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ TQR ประจำปีการศึกษา 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
9 ส.ค.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เสนอรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ TQR ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
10 ส.ค.61	-คณะ/วิทยาลัย จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นรูปเล่มเอกสารพร้อมไฟล์ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online -ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว และหน่วยงานสนับสนุน จัดรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นรูปเล่มเอกสารพร้อมไฟล์ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
20-24 ส.ค.61	คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
27-29 ส.ค.61	หน่วยงานสนับสนุน และศูนย์การศึกษาสระแก้ว ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
27 ส.ค.61	หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
3 ก.ย.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดโครงการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
7 ก.ย.61	-คณะ/วิทยาลัย จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นรูปเล่มเอกสารพร้อมไฟล์ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ และรายงานผลบนระบบ CHE QA Online -ศูนย์การศึกษาสระแก้ว และหน่วยงานสนับสนุน จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นรูปเล่มเอกสารพร้อมไฟล์ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
11 ก.ย.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ TQR ประจำปีการศึกษา 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
19-20 ก.ย 61	มหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม
ต.ค.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
ต.ค.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
5 ต.ค.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เสนอรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา
11 ต.ค.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระดับมหาวิทยาลัย และ (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
27 ต.ค.61	หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบริหารระดับคณะ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พ.ย.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
พ.ย.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
พ.ย.61	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ม.ค.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับอาจารย์ใหม่
ม.ค.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร
ก.พ.62	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกันคุณภาพ (Common data set) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 รูปแบบไฟล์เอกสาร มายังงานมาตรฐานและจัดการ

วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม
	คุณภาพ เพื่อจัดเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล CDS เว็บไซต์งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ก.พ.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดกิจกรรม QA Sharing day ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับหน่วยงานสนับสนุน
ก.พ.62	หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระแก้ว หน่วยงานสนับสนุน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย จัดส่งรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในรูปแบบรูปเล่มเอกสารมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ก.พ.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ทุกระดับ
ก.พ.62	หลักสูตร จัดทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ 2.1 กรณีมีการปรับปรุงข้อคำถาม มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการแก้ไขปรับปรุงข้อคำถามระบบการประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มี.ค.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพิจารณารายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
มี.ค.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
มี.ย.62	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกันคุณภาพ (Common data set) ภาคการศึกษา ที่ 2/2561 รูปแบบไฟล์เอกสาร มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อจัดเก็บไว้บนระบบฐานข้อมูล CDS เว็บไซต์งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
มี.ย.62	หลักสูตร จัดทำแบบฟอร์มรายงานการตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่รับการประเมิน ระบุเหตุผล พร้อมเอกสารแนบ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อดำเนินการส่งไปยัง สกอ. เพื่อตัดตัวบ่งชี้ในระบบ CHE QA Online
มี.ย.62	หลักสูตร จัดทำแบบฟอร์มเพิ่มอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อดำเนินการส่งไปยัง สกอ. เพื่อเพิ่มรายชื่อในระบบ CHE QA Online
มี.ย.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา 2561
มี.ย.62	หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระแก้ว และหน่วยงานสนับสนุน เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระแก้ว และหน่วยงานสนับสนุน มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ
มี.ย.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสระแก้ว หน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย
ก.ค.62	หลักสูตร ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นรูปเล่มเอกสาร พร้อมไฟล์ และรายงานการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online
ก.ค.62	หลักสูตรดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม
ส.ค.62	- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online -คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นรูปเล่มเอกสารพร้อมไฟล์ และรายงานการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online -ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว และหน่วยงานสนับสนุน ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นรูปเล่มเอกสารมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ส.ค.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ส.ค.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ส.ค.62	รายงานสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ส.ค.62	คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
ส.ค.62	หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561
ส.ค.62	หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ จัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
ก.ย.62	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
7 ก.ย.62	-คณะ/วิทยาลัย ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ประจำปีการศึกษา 2561 มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ และรายงานผลการบนระบบ CHE QA Online -ศูนย์การศึกษาสระแก้ว และหน่วยงานสนับสนุน ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ประจำปีการศึกษา 2561 มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ